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GUNKUL	คาดกÓไรปÕนÕ้ãกÅéàคÕยงปÕก่อน·Õè	635.36	Åº.		

áมéรัº¼ÅกรÐ·ºอัµราáÅกàปÅÕèยน-àªืèอâครงการÅมËนุน

,µ้ังàปéารายไดéปÕ	62	áµÐ	6	¾ันÅº.	

	 "สมบูรณ์	เอื้ออัชฌาสัย"	ขุนศึก		GUNKUL	คาดก�าไรปีนี้ใกล้เคียง

ปีก่อนที่	635.36	ลบ.	แม้รับผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน-เชื่อโครงการ

ลมหนุน	ตั้งเป้ารายได้ปี	62		แตะ	6	พันลบ.	จากปีนี้คาดทะลุ	5	พันลบ.	

พร้อมรักษาอัตราก�าไรขึ้นต้น	40-50%	เผยQ4/61-	Q1/62	เตรียม	COD	

โรงไฟฟ้าทั้งโซลาร์ฟาร์ม	-Solar	Rooftop	เกือบ	120	Mw	,ปี	63	โซลาร์

ฟาร์มญี่ปุ่น	2	โครงการใหญ่	จ่อคิว	COD	ลุ้น	Q4	นี้	คว้างานสายเคเบิ้ล	ใต้

ทะเลเกาะสมุย-		เกาะเต่า	มูลค่า	ราว	4.1	พันลบ.	หวังได้งาน50%	

	 นายสมบูรณ์	เอื้ออัชฌาสัย	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	กันกุลเอ็นจิ

เนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	GUNKUL	เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์

ว่า	คาดภาพรวมก�าไรปีนี้	จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีก�าไรอยู่

ที่	635.36	ล้านบาท	แม้ในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯ	จะได้รับผลกระทบจาก

อัตราแลกเปลี่ยน	ที่กระทบประมาณ	680	ล้านบาท	แต่ในช่วงครึ่งปีหลัง	

บริษัทฯ	จะมีการรับรู้เป็นรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	ที่เดิน

เครื่องเชิงพาณิชย์	(COD)		โดยครึ่งปีหลังถือเป็นไฮ	ซีซั่นของโครงงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานลม	ซึ่งเฉพาะเดือน	กรกฏาคม	บริษัทฯ	มีรายได้จาก

โครงการพลังงานลมเข้ามาแล้ว	420	ล้านบาท	ถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงเมื่อ

เทียบกับไตรมาส	2/2561	มีรายได้จากพลังงานลมประมาณ	450	ล้านบาท

	 "ไตรมาส2/2561	มีรายได้จากพลังงานลมประมาณ	450	ล้านบาท	แต่

เฉพาะเดือน	กรกฏาคม	เดือนเดียวบริษัทฯ	มีรายได้จากโครงการพลังงาน

ลมเข้ามาแล้ว	420	ล้านบาท	และคาดว่าจะดีอย่างเนื่อง	ดังนั้นโครงการ

พลังงานลมจะเป็นตัวที่ผลักดันก�าไรในไตรมาส3-ไตรมาส4	ท�าให้ภาพรวม

ทั้งปีก�าไรยังเติบโต	แต่อาจจะไม่ได้โตอย่างก้าวกระโดด	เนื่องจากมีผลกระ

ทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	ที่กระทบประมาณ	680	ล้านบาท	"นายสมบูรณ์	

กล่าว	

	 ทั้งนี้คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	ทั้ง	170	เมกะวัตต์จะ

สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ	ไม่ต�่ากว่า	1,700-1,800	ล้านบาท/ปี		

	 ส�าหรับโครงการในต่างประเทศ	ที่เตรียม	COD	ประกอบด้วยโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	(โซลาร์ฟาร์ม)	ที่เมืองเซ็นได	ประเทศญี่ปุ่น		

ขนาดก�าลังการผลิต	40	เมกะวัตต์	มีก�าหนด	COD	ในวันที่	1	พฤศจิกายน	

นี้	ตามด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ที่เมืองอิวาคุนิ	ประเทศญี่ปุ่นกัน	

มีก�าหนด	COD	ในเดือนมกราคมปี	2562	ซึ่งจะเป็นส่วนที่เข้ามาสนับสนุ

นรายได้ของ

บริษัทฯ	ในไตรมาส	4/2561	และไตรมาส	1/2562	ขณะที่บริษัทฯ		มีแผน

ขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศเพิ่มเติม	โดยสนใจทั้งใน

ประเทศญี่ปุ่น	เวียนดนาม	และมาเลเซีย	รวมทั้งเริ่มมองที่เมียนมามากขึ้น

ด้วย						

	 นายสมบูรณ์	กล่าวเพิ่มเติมว่าอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ	เติบโต

มาที่	48%	หลังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน	ซึ่งโครงการที่ก�าลัง

ทยอยจะรับรู้รายได้	ทั้งโครงการโซลาร์ฟาร์ม	ที่ประเทศมาเลเซีย	ขนาด	

40	เมกะวัตต์	ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง		ที่จะรับรู้รายได้ใน

ไตรมาส4/2562			และโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น	2	โครงการดังกล่าว		ขณะที่มี

การขยายการลงทุนในโครงการ		Solar	Rooftop	โดยมีเป้าหมายไม่น้อย

กว่า	40	เมกะวัตต์		ซึ่งบริษัทฯ	เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่	คือ	"GROOF"	ซึ่ง

ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจแล้ว	30-40	หลังคาเรือน	

	 ส่วน	Private	PPA	ปัจจุบันได้	บริษัทฯ	ได้	ลงนามกับ	บมจ.เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร	(CPF)	ในโครงการ	CPF	Solar	Rooftop	ในรูปแบบ

สัญญาขายไฟฟ้าที่มีมูลค่าโครงการประมาณ	1,400	ล้านบาท	โดย	

GUNKUL	จะเป็นผู้ลงทุนและดูแลระบบตลอดอายุสัญญาระยะเวลา	15	

ปี	โดยจะท�าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด	120,000	แผ่น	บนหลังคา

ของโรงงานซีพีเอฟจ�านวน	34	แห่ง	รวมเป็นพื้นที่ราว	230,000	ตาราง

เมตร	หรือเทียบกับโรงไฟฟ้าขนาด	40	เมกะวัตต์	ซึ่งเป็นเฟสแรกเท่านั้น	

โดยเฟสต่อไปอยู่ในระหว่างการส�ารวจพื้นที่เพิ่มเติม	อีกทั้งทาง	CPF	ยัง

จะให้บริษัทฯ	ติดตั้งโรงงานในต่างประเทศด้วย	นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบ

การในอุตสาหกรรมอาหารหลายบริษัทฯ	ที่ให้ความสนใจPrivate	PPA	

มากขึ้น		ท�าให้บริษัทฯ	เชื่อว่าตลาดของSolar	Rooftop	ในส่วนของภาค

อุตสาหกรรม	ในประเทศยังมีไม่ต�่ากว่า	100	เมกะวัตต์	และยังมีแนวโน้ม

ดีต่อเนื่องไปใน	3-5	ปีจากนี้		ส่วนภาคครัวเรือน	จะค่อยๆ	ปรับเพิ่มขึ้น	

ตั้งเป้าติดตั้งปีละ	30-40		เมกะวัตต์		ซึ่งมองว่า		Private	PPA	จะท�าให้

บริษัทฯ	สามารถ	ขยายก�าลังการผลิตไปสู่	1,000	เมกะวัตต์	ภายในระยะ

เวลา	1,000	วันนับจากวันนี้	ได้เร็วขึ้น	(มีต่อ)
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GUNKUL	คาดกÓไรปÕนÕ้ãกÅéàคÕยงปÕก่อน·Õè	635.36	Åº.		

áมéรัº¼ÅกรÐ·ºอัµราáÅกàปÅÕèยน-àªืèอâครงการÅมËนุน

,µ้ังàปéารายไดéปÕ	62	áµÐ	6	¾ันÅº.	

	 "	1,000	วันกับอีกประมาณ	400	เมกะวัตต์คิดว่าไม่ยาก	เพราะเราน่าจะ

มี	Backlog		ในมือแล้ว	60-70	เมกะวัตต์	ซึ่งงานที่เราพยายามให้ได้	PPA			ก็

คาดว่าจะมีข่าวดีออกมา		"	นายสมบูรณ์	กล่าว	

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้เข้าซื้อกิจการบริษัท	ฟิวเจอร์	อีเล็คทริคอล	

คอนโทรล	จ�ากัด	(FEC)	ซึ่งFECประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า	

แบบเหนือดิน	เคเบิ้ลใต้ดิน	และสถานีไฟฟ้า	ปัจจุบัน	FEC		มีงานในมือ	ที่

พร้อมที่จะรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้	ประมาณ	600-700	ล้านบาท	สนับสนุนให้

รายได้จากงานก่อสร้างปีนี้ยังเติบโตเนื่อง	ซึ่งมองแนวโน้มงานในส่วนนี้ยังมี

ทิศทางเพิ่มขึ้น	อาทิงานน�าสายไฟฟ้าลงดินจ�านวน		16-17โครงการ	มูลค่า	

1,1000	ล้านบาท	และงานของการไฟฟ้านครหลวงอีกกว่า	30,000	ล้านบาท	

โดย	FEC	มีศักยภาพที่จะเข้าร่วมประมูลงาน	ดังนั้นคาดว่า	FEC	จะสามารถ

สร้างรายได้ค่าก่อสร้างให้บริษัทฯ	ไม่น้อยกว่า	2,000-3,000	ล้านบาทต่อปี	

	 ส�าหรับรายได้ปีนี้คาดว่าจะทะลุ	5,000	ล้านบาท		โดยช่วงครึ่งปีแรกปี

นี้บริษัทฯ	มีรายได้อยู่ที่	2,905.91	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯ		มี	Backog		

จากงานก่อสร้าง	ติดตั้งระบบ	การผลิตไฟฟ้า	และการให้บริการดูแลรักษาโรง

ไฟฟ้า		รวมทั้งยังมีการรับรู้เป็นรายได้	จาก		FEC	ที่จะเข้ามาในปีนี้	ประมาณ	

600-700		ล้านบาท		

	 "	เราเชื่อว่ารายได้จากพลังงานทดแทนจะโตวันโตคืน	และมี	Gross	

Profit	Margin	ที่ค่อนข้างสูง	ประมาณ	40%	เราเชื่อว่าเราจะใช้เวลาประมาณ

สิ้นปีนี้ถึงสิ้นไตรมาส1	ปี2562		โครงการ	Solar	Rooftop	ของ	CPF	น่าจะ

จ�าหน่ายไฟได้ทั้งหมด	40	เมกะวัตต์	และปลายปีนี้โรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นจะขาย

ไฟฟ้า	มกราคมปี2562	ที่ญี่ปุ่นโครงการที่2	จะเริ่มขายไฟ		รวม	2	โครงการนี้

จะ	COD	ประมาณ	80	เมกะวัตต์	แปลว่าเรามีโครงการที่เตรียม	COD	ภายใน

ไตรมาส4	คาบเกี่ยว	ไตรมาส1	ปีหน้าเกือบ	120	เมกะวัตต์	ถัดจากนั้นในปี	

2563	จะมีโครงการที่ญี่ปุ่น	2	โครงการใหญ่	ไซส์	70-80	เมกะวัตต์	ท�าให้ราย

ได้จากพลังงานของเรามีต่อเนื่อง	"	นายสมบูรณ์	กล่าว	

	 นอกจากนี้คาดว่าในไตรมาส4	นี้	บริษัท	กันกุล	พาวเวอร์	ดี	เวลลอปเม้น

ท์	จ�ากัด	(GPD)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	GUNKUL	มีโอกาสได้งานสายเคเบิ้ล	

ใต้ทะเล	2	โครงการที่เกาะสมุย	มูลค่า	2,300	ล้านบาท	และเกาะเต่า	มูลค่า	

1,800		ล้านบาท	คาดมีโอกาสได้งานดังกล่าวเกิน	50%	ส่วนรายได้จากเทรด

ดิ้งยังมีการเติบโตในอัตราประมาณ	15%	ดังนั้นในปีหน้า	บริษัทฯ	เชื่อว่าราย

ได้มีโอกาสจะเติบโตแตะ	6,000		ล้านบาท	และคาดว่าจะรักษาอัตราก�าไรขึ้น

ต้นไว้ที่	40-50%	ในระยะ4-5	ปีข้างหน้า

	 "ช่วงนี้บริษัทฯอยู่ในช่วงสะสม	PPA	ยังไม่ได้มีแนวคิดในเชิงที่จะเอาออก

จ�าหน่าย	ในลักษณะของการเข้ากองทุนอินฟราสตรัคเจอร์	ต้องบอกว่าใน

ปัจจุบันบริษัทฯคิดว่าโซลาร์กับพลังงานที่บริษัทฯได้ทยอย	COD	ไปแล้วเกือบ	

300	เมกะวัตต์	สร้างกระแสเงินสดให้บริษัทฯเพียงพอในการลงทุน	แต่อินฟ

ราสตรัคเจอร์	ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและบริษัทฯจะเลือกดูตามความเหมาะ

สมอีกครั้งหนึ่ง	วันนี้เองกระแสเงินสดที่วิ่งเข้ามาที่บริษัทฯ	คิดว่าน่าจะมี	Cash	

Flow		ที่เหลือเพียงพอส�าหรับการลงทุนครับ"นายสมบูรณ์	กล่าว	
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WHAUP	มัèนãจรายไดéปÕนÕ้àขéาàปéาâµ	10-15%	

ซุ่มศึกษาâครงการสาธารณูปâภคน�้า-ไฟฟéา	

ãนนิคมฯ·ÕèàวÕยดนาม	

	 WHAUP	มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้าโต	10-15%	จากปีก่อนที่	1.98	พัน

ลบ.	หลังปริมาณขายน�้า-ขายไฟฟ้า	หนุน	แย้มอยู่ระหว่างศึกษาเข้าลงทุน

โครงการสาธารณูปโภคน�้า-ไฟฟ้า	ในนิคมฯที่เวียดนาม	หวังชัดเจนต้นปี	

62

	 นายเผ่าพิทยา	สมุทรกลิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน		

บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พาวเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	WHAUP		

เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	มั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโต	10-15%	จากปีก่อนที่มีรายได้		

1.98	พันล้านบาท	เนื่องจากความต้องการใช้น�้าของลูกค้าในกลุ่มนิคมอุสา

หกรรมทั้งรายเดิมและรายใหม่ยังมีเพิ่มขึ้น	โดยคาดว่าปริมาณขายน�้าจะ

เพิ่มขึ้นเป็น	109	ล้านลูกบาศก์เมตร	จากระดับ	100	ล้านลูกบาศก์เมตรใน

ปีก่อน	โดยในช่วงครึ่งปีแรกมีปริมาณขายน�้าแล้ว	53	ล้านลูกบาศก์เมตร	

	 ขณะที่รายได้จากการขายไฟฟ้ายังเข้ามาสนับสนุน	โดย	บริษัทฯ	มี

ก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น	520	เมกะวัตต์	

จากปีก่อนที่	478	เมกะวัตต์	ซึ่งปี	2562	บริษัทจะมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า

เพิ่มอีก	33	เมกะวัตต์	โดยจะเริ่มด�าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	

ในช่วงต้นปีจ�านวน	30	เมกะวัตต์	และในช่วงปลายปีอีก	3	เมกะวัตต์	

และการเติบโตของโซลาร์รูฟท็อป	ในรูปแบบของ	Private	PPA	จะมีอีก

มากกว่าในปีนี้เนื่องจากในนิคมอุตสาหกรรมที่ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญ

มีพื้นที่บนหลังคามากถึง	2	ล้านตารางเมตร	ซึ่งสามารถติดตั้งโซลาร์

รูฟท็อปได้สูงถึง	200	เมกะวัตต์	

	 ด้านแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติม	บริษัทฯ	ยังอยู่ระหว่างการศึกษา

เพื่อที่จะเข้าลงทุนโครงการจ�าหน่ายน�้าและโครงการโรงไฟฟ้าในนิคม

อุตสาหกรรมประเทศเวียดนาม	โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงต้นปี	

2562

	 ทั้งนี้	นอกจากแผนการลงทุนโครงการจ�าหน่ายน�้าและโครงการโรง

ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมประเทศเวียดนาม	แล้ว	บริษัทฯ	ยังมองโอกาส

ลงทุนในกลุ่มประเทศกัมพูชา	ลาว	เมียนมา	และ	เวียดนาม	เพิ่มเติมด้วย

เช่นกัน	

PTG	ËัèนàปéายอดขายปÕนÕ้àËÅือâµ	17-18%	

จากàดิมคาดâµ	20-25%	

áµ่คาดครึèงปÕËÅัง	âµ	3-5%	รัºª่วงไฮซÕซัèน

	 นายพิทักษ์	รัชกิจประการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่	บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PTG	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	
ปรับลดเป้ายอดขายหรือปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามัน	ปีนี้เหลือโต	17-18%	จาก
เดิมคาดโต	20-25%	แต่ยังมั่นใจว่ายอดขายในครึ่งปีหลังนี้น่าจะเติบโตดีกว่าครึ่ง
ปีแรกราว	3-5%	เนื่องจากไตรมาส	4/61	จะเป็นช่วงของไฮซีซั่นของธุรกิจ	
	 ทั้งนี้	การที่บริษัทฯ	ปรับลดเป้ายอดขายลงมา	เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ในส่วนภูมิภาคที่ยังไม่ดี	ซึ่งส่งผลต่อก�าลังซื้อของเกษตรกร	บริษัทฯ	จึงหันมา
เน้นการขยายสาขาเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง	สามารถให้
บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง	และเติมเต็มการให้บริการด้วยธุรกิจนอนออยล์ครบ
วงจร	เพื่อกระจายความเสี่ยงต่อการกระจุกตัวของรายได้	ท�าให้บริษัทฯ	ปรับ
ประมาณการ	การขยายจ�านวนสถานีบริการให้อยู่ที่	1,900	สาขา	จากเดิมที่คาด
ว่าสิ้นปีนี้จะมีสาขาทั้งสิ้น	2,000	สาขา	
	 อย่างไรก็ตามบริษัทมีการเตรียมแผนบริหารการลงทุนและบริหารค่าใช้จ่าย
ให้เหมาะสม	สอดคล้องกับค่าการตลาดของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	รวม
ถึงเร่งสร้างก�าไรในส่วนของธุรกิจ	non-oil	ให้มากขึ้น		โดยตั้งเป้าอัตราก�าไรขั้น
ต้นในปีนี้	15-20%	ตามการขยายสาขาร้านกาแฟพันธุ์ไทยเพิ่มเป็น	180	สาขา	
จากปัจจุบันอยู่ที่	165	สาขา	และร้านสะดวกซื้อ	Max	Mart	เพิ่มเป็น	160-170	
สาขา	จากปัจจุบันอยู่ที่	140	สาขา
	 ส่วนศูนย์ซ่อมบ�ารุงส�าหรับรถบรรทุก	Pro	Truck	จะเพิ่มเป็น	15	สาขา	

จากเดิมอยู่ที่	11	สาขา	และศูนย์ซ่อมส�าหรับรถยนต์	Autobacs	จะเพิ่มเป็น	10	
สาขา	จากปัจจุบันอยู่ที่	7-8	สาขา	โดยการเติบโตของศูนย์ซ่อมบ�ารุงฯ	ในปีนี้คาด
ว่าจะเป็นตัวเลขสองหลัก	หลังจากครึ่งปีแรกมีการเติบโตราว	4%	ต่อสาขา	โดย
บริษัทวางงบลงทุนรวมปีนี้ไว้ที่	4-4.5	พันล้านบาท	
	 ด้านแผนการออกหุ้นกู้มูลค่า	600-1,000	ล้านบาท	ในปีนี้	บริษัทฯ	ชะลอ
แผนออกไปก่อน	เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น	จึงมองว่าขณะนี้ยัง
ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องออกหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว	
	 อนึ่ง	ณ	สิ้นไตรมาสที่	2/2561	บริษัทฯ	มีจ�านวนสถานีบริการน�้ามันและ
แก๊สแอลพีจีรวมทั้งสิ้น	1,803	สถานี	โดยแบ่งออกเป็นสถานีบริการน�้ามัน	1,692	
สถานี	สถานีบริการแก๊สแอลพีจี	44	สถานี	และสถานีบริการแบบผสม	67	สถานี้	
นอกจากการขยายจ�านวนสถานีบริการอย่างต่อเนื่องแล้ว	พีทีจียังขยายการให้
บริการธุรกิจนอนออยล์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รอบด้านมาก
ยิ่งขึ้น	เพื่อเพิ่มสัดส่วนของก�าไรขั้นต้นของบริษัทจากธุรกิจนอนออยล์เป็น	60%	
ภายในปี	2565	ตามเป้าหมาย	โดยปัจจุบันมีร้านกาแฟพันธุ์ไทยมีจ�านวน	155	
สาขา	ร้าน	Coffee	World	และแบรนด์อื่นๆ	ภายใต้	GFA	จ�านวน	85	สาขา	และ
ร้านสะดวกซื้อ	Max	Mart	จ�านวน	123	สาขา	นอกจากนี้	ยังมีศูนย์ให้บริการซ่อม
บารุงและซ่อมแซมส�าหรับรถบรรทุก	Pro	Truck	จ�านวน	5	สาขา	ศูนย์ให้บริการ
ซ่อมบ�ารุงและซ่อมแซมส�าหรับรถยนต์	Autobacs	จ�านวน	11	สาขา	และร้านข้าว
แกงครัวบ้านจิตร	จ�านวน	1	สาขา
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TWPC	à¼ย	âรดâªว์ฮ่องกง	กรÐáสµอºรัº·่วม·éน	

ÅัèนครึèงปÕËÅังâµกว่าครึèงปÕáรก	

àËµุºุ๊ครายไดéรง.ãËม่ãนกัม¾ูªา-àวÕยดนาม	

	 นายโฮ	เรน	ฮวา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ	บริษัท	ไทย

วา	จ�ากัด	(มหาชน)	(TWPC)	เปิดเผยว่า	บริษัทฯได้เดินทางไปน�าเสนอข้อมูล

ของบริษัท	(โรดโชว์)	ให้กับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันที่ฮ่องกง	โดย

ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา	โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจ�านวนมาก		

เนื่องจากอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพสามารถขยายตัวได้อีกมาก

ในอนาคต	ประกอบกับคาดว่ายอดขายของบริษัทในปีนี้จะเติบโตมากกว่าการ

เติบโตของอุตสาหกรรม	เนื่องจากปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์เดิมและ

ใหม่ๆ	ยังเติบโตได้อย่างดีเยี่ยมผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ส�าคัญทุกช่อง

ทาง

	 “การเดินทางไปเพื่อน�าเสนอข้อมูลของบริษัทในต่างประเทศ	มี

วัตถุประสงค์หลักคือ	การพบปะนักลงทุนรายใหม่ๆ	เพื่อขยายฐานนักลงทุน

ให้กว้างขึ้น	ประกอบกับเพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจถึงธุรกิจ	แผนการด�าเนินงาน	

รวมถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคต	ซึ่งการเดินทางโรดโชว์ในครั้งนี้	ผลตอบ

รับค่อนข้างน่าพอใจ	โดยมีนักลงทุนให้การตอบรับที่ดีมาก”	นายโฮ	เรน	ฮวา	

กล่าว	

	 ส�าหรับแนวโน้มธุรกิจในครึ่งหลังปี	2561	ของ	TWPC	คาดว่าจะ

สามารถเติบโตมากกว่าครึ่งปีแรก	เนื่องจากเข้าสู่ช่วง	High	season	ประจ�า

ปี	ประกอบกับได้รับปัจจัยหนุนจากปริมาณความต้องการสินค้าแป้งมัน

ส�าปะหลังที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง	รวมถึงต้นทุนราคาหัวมันส�าปะหลังที่ลดลง		

นอกจากนี้ยังเริ่มมีการรับรู้รายได้จากโรงงานใหม่	ทั้งในประเทศกัมพูชา	และ

เวียดนาม	รวมทั้งโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่จังหวัดอุดรธานี	ด้วยขนาดก�าลังการ

ผลิตประมาณ	3	เมกะวัตต์		นอกจากนี้ยังรับรู้รายได้จาก	บริษัท	ส�าปะหลัง

พัฒนา	หรือ	TDC	เข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วย

	 ส่วนแผนการด�าเนินงานในช่วงที่เหลือในปีนี้ของบริษัทฯ	ยังคงมุ่งเน้น

การขยายสัดส่วนรายได้จากทั้งผลิตภัณฑ์	HVA	และอาหารให้สูงขึ้น	ผ่านช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี	อาทิ	Van	sale	ส่งออก	

และ	Modern	Trade	ให้สูงขึ้น	เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ			

อีกทั้งวางงบลงทุนไว้ประมาณ	2,000	ล้านบาท	ในส�าหรับ	2-3	ปีข้างหน้า

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหรือต่อยอดจากธุรกิจเดิม	พร้อมทั้งรักษาอัตรา

ก�าไรขั้นต้นให้อยู่ในอัตราที่สูง	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถเติบโต

อย่างแข็งแกร่งได้ในระยะยาว

CPL	à¼ย	ไดéรัºออàดอร์¼ÅิµËนังฟอกãËé	“¾ูม่า”	3.5	Åéานµารางฟุµ	

คาดออàดอร์ãËม่ดันรายไดéâµ	10%

	 นายภูวสิษฏ์	วงษ์เจริญสิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ซีพีแอล	กรุ๊ป	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CPL	เปิดเผยว่า	แม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมฟอกหนัง
จะยังคงอยู่ในช่วงชะลอตัว	แต่	CPL	ในฐานะผู้น�าของอุตสาหกรรม	โดยเฉพาะ
การฟอกหนังเพื่อป้อนให้กับสินค้าแฟชั่นในกลุ่มรองเท้ายังคงเดินหน้าขยายฐาน
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	โดยบริษัทฯ	ได้รับค�าสั่งผลิตหนังฟอกให้กับแบรนด์รองเท้า
ชั้นน�า	“พูม่า”	(PUMA)	ซึ่งเป็นลูกค้าใหม่รายล่าสุด	ด้วยก�าลังการผลิต	3.5	ล้าน
ตารางฟุตในปีนี้
	 “เราเริ่มด�าเนินการผลิตให้กับพูม่าไปแล้วราว	1	ล้านตารางฟุต	และคาดว่า	
จนถึงสิ้นปีนี้จะผลิตเพิ่มได้อีก	2.5	ล้านตารางฟุต	รวมออเดอร์ของปีนี้	3.5	ล้าน
ตารางฟุต	โดยคาดว่าจากค�าสั่งผลิตของพูม่าจะท�าให้เรามีรายได้ในส่วนนี้เพิ่ม
ขึ้นประมาณ	10%		ซึ่งการที่	CPL	ได้รับความไว้วางใจและยังเดินหน้าขยายฐาน
ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องนั้น	มาจากสินค้าของเราสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้	นอกจากนี้	เรายังมีประสบการณ์	มีความเชี่ยวชาญ	รวมถึงมีความ
พยายามในการพัฒนานวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ	โดยนอกจากการขยายฐานลูกค้า	
ที่เราเน้นขยายในกลุ่ม	“สปอร์ต”	หรือรองเท้ากีฬาเป็นหลักแล้ว	เรายังเดินหน้า
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ซึ่งล่าสุดเราได้พัฒนาหนังฟอกส�าเร็จรูปจากเว็ทบลู	(Wet	
Blue)	ซึ่งเป็นหนังสีฟ้า	เป็นเว็ทไวท์	(Wet	White)	ซึ่งเป็นหนังสีขาว”	นายภูว
สิษฏ์กล่าว
	 ส�าหรับหนัง	“เว็ทไวท์”	นั้น	เป็นนวัตกรรมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่กระบวนการผลิต	ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าในระดับเวิลด์คลาสให้ความส�าคัญกับ
เรื่องนี้มาก	แม้ว่าต้นทุนการผลิตจะสูงกว่าหนังเว็ทบลู	แต่ก็นับว่าเป็นการลงทุน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่า	เนื่องจากหนังเว็ทไวท์	ที่มีสีขาวเมื่อน�าไปย้อมสี	จะได้
หนังฟอกที่มีสีสันสดใสและสวยงามกว่าเดิม
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	CPL	กล่าวด้วยว่า	ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐาน
ลูกค้าใหม่	ซึ่งทีมการตลาดยังท�างานอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่	ล้วนเป็นตอกย�้าพันธกิจของบริษัทฯ	ที่ในปีนี้ต่อเนื่องจนถึงปีหน้า	จะเน้นการ
พัฒนา	3	ด้าน	นั่นคือ	พัฒนานวัตกรรมของสินค้า	นวัตกรรมด้านการด�าเนินการ	
และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ	โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้า	
และน�าไปสู่ความยั่งยืนของกิจการ	ภายใต้การดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิด
ชอบต่อสังคม
	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯ	ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ยังได้
เน้นงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	โดยที่ผ่านมาได้ร่วม
กับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดกิจกรรมน�าผู้ถือหุ้นรายย่อยเยี่ยมชมกิจการ	
ทั้งโรงงานผลิตสินค้าอุปกรณ์นิรภัยภายใต้แบรนด์	“แพงโกลิน”	ที่อ�าเภอบ้านบึง	
จังหวัดชลบุรี	และโรงงานฟอกหนังที่อ�าเภอบางปู	สมุทรปราการ	และในวัน
ที่	18	กันยายนนี้	บริษัทฯ	จะเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน	
(Opportunity	Day)	เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	
เมื่อปี	2537		
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ไ·ยอุµสาËกรรม¾Åาสµิก	(1994)	(TPLAS)	

คาดàคาÐราคา	IPO	สัปดาË์นÕ้-จองซื้อµéน	ก.ย.61

	ËÅัง	ก.Å.µ.นัº1ไฟÅิèง	Ëวังà·รด	mai	ภายãนปÕนÕ้

	 ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994)(TPLAS)	คาดเคาะราคา	IPO	สัปดาห์

นี้-จองซื้อต้น	ก.ย.61	หลัง	ก.ล.ต.นับ	1ไฟลิ่ง	หวังเทรด	mai	ภายในปีนี้				

เตรียมน�าเงินไอพีโอ	รองรับขยายพื้นที่โรงงาน-เพิ่มก�าลังการผลิต	และใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน		

	 นายธีระชัย		ธีระรุจินนท์	กรรมการผู้จัการ	บริษัท	ไทยอุตสาหกรรม

พลาสติก	(1994)	จ�ากัด(มหาชน)	หรือ	TPLAS	เปิดเผยว่า	คาดจะมีการ

ก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก	(IPO)		

ภายในสัปดาห์นี้		ส่วนการจองซื้อหุ้น	IPO			คาดว่าจะอยู่ในช่วงต้นเดือน

กันยายน	และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)		

ภายในปี2561	

	 ทั้งนี้	ส�านักงานส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(	ก.ล.ต.)		ได้นับหนึ่งแบบค�าขออนุญาตเสนอขายหลัก

ทรัพย์และแบบไฟลิ่ง	บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก	(1994)	เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว		โดย	TPLAS			จะเสนอขาย	(IPO)	จ�านวน	70	ล้านหุ้น	คิด

เป็นร้อยละ	25.93	ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด

ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	มูลค่าที่ตราไว้	

(พาร์)	0.50	บาท/หุ้น	และจะเข้าจดทะเบียนในหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว	100	ล้านบาท	คิดเป็น

จ�านวน	200	ล้านหุ้น	โดยมี	ครอบครัวธีระรุจินนท์	ถือหุ้นทั้ง	100%	โดย

หลังจากการเสนอขายหุ้น	IPO	ในครั้งนี้จะท�าให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น	135	

ล้านบาท	หรือคิดเป็น	270	ล้านหุ้น	ขณะที่ครอบครัวธีระรุจินนท์	ภายหลัง

การเสนอขายหุ้นหุ้นสามัญแก่ประชาชนครั้งแรกสัดส่วนหุ้นจะลดลงเหลือ	

74.19%	

	 TPLAS		เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท	

Polypropylene	(PP)	ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภท	High	Density	

Polyethylene	(HDPE)	ภายใต้ตราสัญลักษณ์	"หมากรุก"	และฟิล์มยืดห่อหุ้ม

อาหาร	Polyvinyl	Chloride	(PVC)	ภายใต้ตราสัญลักษณ์	"Vow	Wrap"

โดยมีการผลิตสินค้าขนาดที่ใช้ทั่วไปในตลาดแบบ	Mass	Production	เพื่อ

ตอบสนองความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกและฟิล์มถนอมอาหารที่มี

มากในชีวิตประจ�าวัน	ปัจจุบันก�าลังการผลิตถุงพลาสติก	รวม	10,281.60	ตัน

ต่อปี	โดยแบ่งเป็น	ถุงพลาสติกประมาณ	850	ตันต่อเดือน	ในขณะที่ก�าลังการ

ผลิตฟิล์มถนอมอาหาร	(PVC)	อยู่ที่	1,411.20	ตันต่อปี	หรือประมาณ	120	

ตันต่อเดือน	

	 ส�าหรับวัตถุประสงค์จากการระดมทุนครั้งนี้	เพื่อลงทุนสินทรัพย์	ใน

การขยายอาคารโรงงานใหม่	พร้อมติดตั้งเครื่องจักรใหม่ส�าหรับการผลิต	

ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก	และปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม	และส�านักงานของ

บริษัท	เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก	พร้อม

ทั้งยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าอัตรา	30%	ของก�าไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ	ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส�ารองตามกฎหมาย

และเงินส�ารองอื่น				ขณะที่บริษัทฯมั่นใจว่าพื้นฐานนั้นแข็งแกร่งด้วย

ประสบการณ์ท�างานที่ยาวนานและด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต	ส่ง

ผลให้บริษัทฯมีความพร้อมที่จะมุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นผู้น�าทางด้านอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย	เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า	โดยอดีตบริษัทฯใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้สถาบันการเงิน	ธนาคาร

ไทยพาณิชย์(SCB)	ซึ่งปัจจุบัน	บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(D/E)อยู่ที่

ระดับต�่ากว่า	0.4-0.5	เท่า	และมีอัตราดอกเบี้ยที่ต�่า	ซึ่งมี	Minimum	Loan	

Rate	(MLR)	ที่	-1%	

	 “	TPLAS	มีการผลิตสินค้าขนาดที่ใช้ทั่วไปในตลาดแบบ		Mass	

Production	เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกและฟิล์ม

ถนอมอาหารที่มีมากในชีวิตประจ�าวัน	ปัจจุบันก�าลังการผลิตถุงพลาสติก	รวม	

10,281.60	ตันต่อปี	โดยแบ่งเป็น	ถุงพลาสติกประมาณ	850	ตันต่อเดือน	ใน

ขณะที่ก�าลังการผลิตฟิล์มถนอมอาหาร	(PVC)	อยู่ที่	1,411.20	ตันต่อปี	หรือ

ประมาณ	120	ตันต่อเดือน	”	นายธีระชัย	กล่าว

	 อีกทั้งบริษัทฯยังมองว่าอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นตลาดใหญ่	ซึ่งถือ

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน	โดยปัจจุบันตลาดถุงพลาสติคมี

มูลค่าราว	10,000	ล้านบาท		และถึงแม้ในช่วง	1-2	ปีที่ผ่านมาบริษัทฯจะมี

การเติบโตที่ลดลง	จากสภาพเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นกลุ่มค้าหลัก	ประกอบ

กับบริษัทฯยังมีสต็อคสินค้าที่ค้างอยู่	200	ตัน	จากปกติที่ค้างอยู่	100	ตัน	ซึ่ง

ถือว่าต�่ากว่าบริษัทอื่นที่มีสต็อคค้างอยู่ที่	1-2	พันตัน	ทั้งนี้บริษัทฯเน้นการ

บริหารแบบไม่ให้มีสินค้าคงค้างในสต็อคจึงท�าให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้น						

	 ทั้งนี้บริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถท�าอัตราก�าไรสุทธิ	ได้ดีว่าคู่แข่งจากการ

ที่บริษัทฯขายให้กับผู้ค้ารายย่อยในขณะที่บริษัทฯอื่นขายให้ผู้ค้ารายใหญ	เนื่อง

จากบริษัทฯมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว	โดยในปัจจุบันบริษัทฯมีฐานลูกค้าอยู่กว่า	

10,000	ราย		ซึ่งมีบัญชีที่มีความเคลื่อนไหว	(active)	ราว	4-5	พันราบ	และ

ปัจจุบันบริษัทฯมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน	5	อันดับแรกของตลาดพลาสติก
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KTC	คาดก�าไรปÕนÕ้áµÐ	5	¾ันÅº.	

รอ	KTB	สัèง·�าธุรกิจนาâนไฟáนนซ์-¾ิâกไฟáนนซ์

ก.Å.µ.	àปิดรัºความàË็นร่างปรÐกาศการมอºËมายงาน

ãËéºุคคÅอืèนด�าàนินการá·นของ¼ูéปรÐกอºธุรกิจ

	 นายระเฑียร	ศรีมงคล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	บัตรกรุงไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	KTC	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	คาดก�าไรสุทธิปีนี้จะแตะระดับ	5	

พันล้านบาท	จากปีก่อนที่ท�าได้	3.3	พันล้านบาท	โดยช่วงครึ่งปีแรกบริษัท

มีก�าไรสุทธิแล้ว	2.5	พันล้านบาท	โดยในปีนี้บริษัทฯ	คงเป้าพอร์ตลูกหนี้รวม

ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเติบโต	10%	และคาดปริมาณการใช้จ่าย

ผ่านบัตรรวมขยายตัวไม่ต�่ากว่า	15%	พร้อมกันนี้จะรักษาสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อ

ให้เกิดรายได้		หรือNPL	ให้คงอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนที่	1.3%

	 ส่วนการด�าเนินธุรกิจธุรกิจนาโนไฟแนนซ์	และ	พิโกไฟแนนซ์	หลัง

บริษัทฯ	ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อเดือน	กรกฎาคมที่ผ่านมา		

ขณะนี้บริษัทฯ	ได้เสนอเรื่องไปยังธนาคารกรุงไทย	(KTB)	เมื่อช่วงสัปดาห์ที่

ผ่านมา	ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบทางธนาคารกรุงไทยก็จะส่งเรื่องไปยัง

ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	และกระทรวงการคลังต่อไป	อย่างไรก็ตาม

รูปแบบการท�าธุรกิจยังไม่สามารถเปิดเผยได้

	 อนึ่ง	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2561	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ	

71,919	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	9%	จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า	โดยสินทรัพย์

ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ	อยู่ในรูปของลูกหนี้การค้าสุทธิ	คิดเป็น	92%	

ของสินทรัพย์รวม	โดยพอร์ตลูกหนี้การค้ารวมเท่ากับ	72,037	ล้านบาท	ฐาน

สมาชิกรวม	3.1	ล้านบัญชี	เติบโต	2.8%	แบ่งเป็นบัตรเครดิต	2,249,933	

บัตร	ขยายตัว	3.2%	

	 พอร์ตลูกหนี้บัตรเครดิตรวม	46,251	ล้านบาท	สัดส่วนของลูกหนี้บัตร

เครดิตเทียบกับอุตสาหกรรมปัจจุบันอยู่ที่	12.6%	อัตราเติบโตการใช้จ่ายผ่าน

บัตรเครดิตเคทีซีรวมเท่ากับ	7.7%	(อุตสาหกรรมเติบโต	11.9%)ส่วนแบ่งการ

ตลาดของการใช้จ่ายผ่านบัตรเท่ากับ	11.1%	เอ็นพีแอล	(หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้	NPL)	รวมของบริษัทยังลดต�่าลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่	1.3%	จาก	1.6%	

NPL	บัตรเครดิตอยู่ที่	1.1%ลดลงจาก	1.2%	(อุตสาหกรรม	1.9%)	สินเชื่อ

บุคคล	867,236	บัญชี	ขยายตัว	2.0%	ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลรวม	25,423	

ล้านบาท	สัดส่วนลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเทียบกับอุตสาหกรรมเท่ากับ	7.0%	

และ	NPLของสินเชื่อบุคคลอยู่ที่	0.8%	ลดลงจาก	0.9%	(อุตสาหกรรม	

2.5%)	โดยสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ	NPL	ยังคงมูลค่าสูงที่	605%	

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่	528%

	 ก.ล.ต.	เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด�าเนินงานแทน	เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความ
คล่องตัวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	การจัดการลงทุน	และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
	 ก.ล.ต.	มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบหมายให้
บุคคลอื่นเป็นผู้ด�าเนินงานแทน	ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	การจัดการ
ลงทุน	และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความมี
ประสิทธิภาพในการท�าธุรกิจ	โดยให้บุคคลอื่นซึ่งมีความพร้อมเป็นผู้รับด�าเนิน
การภายใต้หลักตัวการตัวแทน	ก.ล.ต.	จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่อง
ดังกล่าวจ�านวน	3	ครั้ง	ตั้งแต่ไตรมาส	3	ปี	2560	จนถึงไตรมาส	2	ปี	2561	
ซึ่ง	ก.ล.ต.	ได้น�าความเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนมาปรับปรุงหลัก
เกณฑ์ในหลายส่วน	โดยผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่	ก.ล.ต.	
เสนอ	รวมทั้งได้เพิ่มเติมหลักการเพื่อความยืดหยุ่นแก่ผู้ประกอบธุรกิจใน
การน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง
	 การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้	เป็นการน�าเสนอร่างประกาศที่มี
เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การแบ่งประเภทงานส�าหรับการมอบหมายให้บุคคล
อื่นเป็นผู้ด�าเนินงานแทนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	และผ่อนคลายให้ผู้ประกอบธุรกิจ

สามารถเลือกผู้รับด�าเนินการได้อย่างยืดหยุ่น	โดยจะก�าหนดให้การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด�าเนินงานแทนได้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	
งานที่มีผู้ให้บริการจ�านวนน้อยรายซึ่งท�าให้อาจไม่สามารถหาผู้ให้บริการ
รายอื่นมาให้บริการแทนได้ในทันที	และเป็นงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ตลาดทุนโดยรวม	ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเลือกจากผู้ให้บริการที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก	ก.ล.ต.	
	 นอกจากนี้	ร่างประกาศจะก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบาย	มาตรการ	และวิธีปฏิบัติส�าหรับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็น
ผู้ด�าเนินงานแทน	อาทิ	การจัดให้มีทรัพยากรที่จ�าเป็นและบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการด�าเนินการของผู้รับด�าเนินการ	และ
การต้องจัดให้มีนโยบายการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด�าเนินงานแทนเพื่อ
ให้เกิดความรัดกุมอีกด้วย
	 ก.ล.ต.	ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์	ก.ล.ต.	www.
sec.or.th/hearingโดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นไ
ด้ที่เว็บไซต์	หรือโทรสาร	0-2033-9660	หรือทาง	e-mail	nattasasi@sec.
or.th	หรือ	rangrong@sec.or.th	จนถึงวันที่	3	กันยายน	2561	
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SCB	EIC		ปรัºคาดการณ์ศก.ไ·ยปÕนÕ้	àป็นâµ	4.5%YOY		

จากàดิม	4.3%YOY	คาดครึèงปÕËÅังขยายµัวàฉÅÕèยราว	4.2%		

ËÅังอุปสงค์ãนปรÐà·ศขยายµัวµ่อàนืèอง	

	 Economic	Intelligence	Center	(EIC)	เปิดเผยว่า	อีไอซีมอง

เศรษฐกิจไทยจะยังขยายตัวได้ดีในช่วงครึ่งหลังของปี	2018	ไปจนถึง

ปีหน้า	แต่อาจชะลอความร้อนแรงลง	อีไอซีประเมินว่าเศรษฐกิจไทย

ในปี	2018	จะขยายตัวที่	4.5%YOY	(ปรับขึ้นจากประมาณการเดิมที่	

4.3%YOY)	โดยในครึ่งปีหลังคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยที่ราว	4.2%YOY	

ซึ่งยังถือเป็นอัตราการเติบโตที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง	5	ปีที่ผ่านมาที่

ราว	2.8%YOY	โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ในประเทศที่มีแนวโน้ม

ขยายตัวได้ต่อเนื่อง	อย่างไรก็ดี	การเติบโตในครึ่งปีหลังจะชะลอลงบ้าง

จากปัจจัยฐานสูงและการชะลอตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ	

	 ในด้านการส่งออกสินค้า	อีไอซีมองว่าในภาพรวมจะยังขยาย

ตัวได้ดีกว่าช่วง	5	ปีที่ผ่านมาแต่อาจเริ่มชะลอตัวลงบ้างเมื่อเทียบ

กับช่วงครึ่งปีแรกตามการค้าโลกที่เริ่มเติบโตช้าลงจากช่วงก่อนหน้า	

สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของโลก	(Global	

Manufacturing	Purchasing	Managers’	Index)	ที่ยังบ่งชี้การขยาย

ตัวแต่มีทิศทางชะลอลงตั้งแต่ช่วงต้นปี	ทั้งนี้	ทิศทางการส่งออกในปี

หน้าก็มีแนวโน้มจะขยายตัวในอัตราชะลอลงเช่นกัน	โดยจากการคาด

การณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ	IMF	อัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในปี	2019	ของคู่ค้าส�าคัญของไทย	ได้แก่	สหรัฐฯ	กลุ่ม

ประเทศยูโรโซน	ญี่ปุ่น	และจีน	จะชะลอลงกว่าในปีนี้	นอกจากนี้	จาก

การประเมินขององค์การการค้าโลก	หรือ	WTO	มูลค่าการค้าโลกในปี	

2019	ก็จะขยายตัวช้ากว่าในปี	2018	เช่นกัน	นอกจากนี้	ยังต้องจับตา

ผลกระทบของสงครามการค้าจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่บังคับ

ใช้ไปแล้ว	รวมถึงความเสี่ยงที่จะมีมาตรการอื่น	ๆ	ออกมาอีกเพิ่มเติมใน

ระยะต่อไป

	 ในด้านการท่องเที่ยวจากต่างชาติ	อีไอซีมองว่าจะยังมีการเติบโต

ต่อเนื่องเช่นกัน	แต่ในช่วงครึ่งปีหลังอาจชะลอลงจากการลดลงในระยะ

สั้นของนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนจากกรณีอุบัติเหตุเรือล่มที่ภูเก็ต	และ

ปัจจัยฐานสูงในช่วงไตรมาสที่	4	นอกจากนี้	การเติบโตของจ�านวนนัก

ท่องเที่ยวในปีหน้ายังอาจเริ่มเผชิญกับข้อจ�ากัดของก�าลังการรองรับ

ของสนามบินหลัก

	 รายได้ภาคครัวเรือนเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแต่การเร่งการใช้จ่ายยัง

ต้องใช้เวลา	สัญญาณในด้านรายได้ของภาคครัวเรือนเริ่มฟื้นตัวในช่วง

ครึ่งปีแรก	จากจ�านวนผู้มีงานท�าและค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือนของลูกจ้าง

ปรับเพิ่มสูงขึ้นที่	0.3%YOY	และ	2.1%YOY	ตามล�าดับ	รวมไปถึงรายได้

เกษตรกรที่เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ราว	1.7%YOY	(ค�านวณจากข้อมูลของ

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)	อย่างไรก็ตาม	จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่	

2	การบริโภคสินค้าไม่คงทนซึ่งสะท้อนสัดส่วนการบริโภคที่ค่อนข้างสูง

ของกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยถึงปานกลางยังคงเติบโตในระดับต�่าและ

ชะลอตัวลง	บ่งชี้ว่าการที่ครัวเรือนจะเพิ่มการใช้จ่ายน่าจะยังมีข้อจ�ากัด	

เพราะ	รายได้เพิ่งเริ่มฟื้นตัวและไม่ได้เป็นการฟื้นตัวในอัตราที่สูงมากนัก	

ขณะเดียวกันครัวเรือนในกลุ่มนี้ก็ยังคงมีภาระหนี้ต่อรายได้ที่อยู่ในระดับ

สูง	ส่งผลให้การเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนยังคงต้องพึ่งพาการ

ใช้จ่ายของผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก		

โดย:	กระแสร์	รังสิพล	(krasae.rangsipol@scb.co.th)

จิรายุ	โพธิราช	(jirayu.photirat@scb.co.th)

Economic	Intelligence	Center	(EIC)

ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	
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“ณรงค์ศักดิ์	ปÅอดมÕªัย”	CEO	ãËม่	ºÅจ.ไ·ย¾าณิªย	์	

วางàปéาขยายฐานÅูกคéาà¾ิèมข้ึนจาก	3	áสนราย	

àป็น	1.5	Åéานราย	ภายãน	3	ปÕ	

	 นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ไทยพาณิชย์	
จ�ากัด	หรือSCBAM	เปิดเผยถึงนโยบายการบริหาร
งานภายหลังรับต�าแหน่งใหม่ว่าได้วางเป้าหมายให้
ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นล�าดับแรก	โดยมีแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพทั้ง
ผลิตภัณฑ์	การบริการและบุคลากร	เพื่อเป้าหมายใน
การเป็น	The	Most	Trusted	Asset	Management	
Company	หรือ	บลจ.ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด
	 ส�าหรับภารกิจส�าคัญที่บลจ.ไทยพาณิชย์	ได้เริ่ม
ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	2560	คือ	การสร้างผลตอบแทน
ที่ดีจากการบริหารกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดี	ที่ผ่านมาถือว่าประสบความส�าเร็จใน
การสร้างผลการด�าเนินงานกองทุนระดับ	5	ดาวจากม
อร์นิ่งสตาร์	และจะยังคงรักษาคุณภาพเช่นนี้ไว้พร้อม
ทั้งมุ่งมั่นที่จะขยายผลงานติดดาวไปสู่สินทรัพย์ทุก
ประเภท		อีกทั้งยังรักษาความเป็นผู้น�านวัตกรรมใน
การลงทุนหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกแก่นัก
ลงทุนที่มีความต้องการลงทุนที่ซับซ้อนมากขึ้น		
	 “ที่ผ่านมา	บลจ.ไทยพาณิชย์มีการน�าระบบ
ปัญญาประดิษฐ์หรือ	AI	เข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการกองทุนเป็น	บลจ.แรก	เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจ�านวนมหาศาลได้อย่าง
ครอบคลุมและรวดเร็ว	อีกทั้งช่วยลดข้อผิดพลาดและ
การมีอคติของมนุษย์ได้		ระบบ	AI	ยังมีการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองเมื่อเจอสถานการณ์รูปแบบต่าง	ๆ	และ
สภาพตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา		นอกจาก
นี้กระบวนการคัดเลือกหุ้นโดย	AI	ยังมีศักยภาพที่จะ
พัฒนากรอบการลงทุนให้กว้างขึ้นไปสู่สินทรัพย์อื่นทั่ว
โลก	ในอนาคตจะต่อยอดไปถึงการน�าระบบ	AI	มาใช้
กับการบริหารกองทุนระยะยาวประเภท	Retirement	
Fund		อย่างไรก็ตามก็ยังให้ความส�าคัญกับศักยภาพ
ผู้จัดการกองทุนควบคู่กันไป	ในส่วนกองทุนไหนที่ผู้
จัดการกองทุนสามารถสร้างผลงานได้ดีอยู่แล้วก็ต้อง
ด�าเนินการต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า”	
นายณรงค์ศักดิ์กล่าว
	 นอกจากการน�า	AI	มาประยุกต์ในการลงทุน
แล้ว	บลจ.ไทยพาณิชย์ยังให้ความส�าคัญกับการลงทุน
ที่ยั่งยืน	โดยการจัดตั้งกองทุนเปิดไทยพาณิชย์	หุ้น
ธรรมาภิบาลไทย	(SCBTHAICG)	โดยเน้นลงทุนใน
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีความใส่ใจในสิ่ง
แวดล้อม	สังคม	ธรรมาภิบาล	และมีศักยภาพในการ
สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว	โดย
มองว่า	Theme	การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นรูปแบบ
การลงทุนที่ก�าลังนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มนัก
ลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งมีอัตราการ
ขยายตัวสูงกว่า	20%	ในช่วงที่ผ่านมา
	 อีกทั้งยังเน้นการพัฒนาด้านบริการเพื่อให้ลูกค้า
มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น	เช่น	การเปิดบัญชีครั้งแรก
ผ่านช่องทางดิจิทัล	เป็นการสร้างความสะดวกในการ
ลงทุน	รวมถึงมีการแนะน�ากองทุนอย่างสม�่าเสมอ	

และการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้	ทั้งยังรวมถึงแนะน�าให้ปรับพอร์ต
อย่างเหมาะสมต่อเนื่อง		ภายใต้การคาดการณ์ความ
เสี่ยงและผลตอบแทนที่ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์การลงทุนที่ดี	
	 “เราได้มีการพัฒนาศักยภาพพนักงาน	โดยการ
ปรับสัดส่วนของพนักงานที่ท�าหน้าที่บริหารกองทุน	
และพบปะลูกค้าเป็น	75%	ซึ่งจากเดิมอยู่ที่	58%	เพื่อ
ลูกค้าจะได้รับการดูแลและให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด
ในการลงทุนเพื่อน�าไปสู่อิสระทางการเงินในระยะยาว
อย่างแท้จริง	และได้มีการวางเป้าหมายในการขยาย
ฐานลูกค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก	3	แสนราย	เป็น	1.5	
ล้านราย	ภายใน	3	ปี	โดย	70%	-	80%	มาจากช่อง
ทาง	Digital	บน	SCB	Easy”	นายณรงค์ศักดิ์	กล่าว
	 ปัจจุบัน	บลจ.ไทยพาณิชย์มีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายใต้การจัดการ	(AUM)	ณ	วันที่	30	มิ.ย.2561	
รวม	1,425,155	ล้านบาท	ซึ่งยังคงเป็นอันดับ	1	ใน
อุตสาหกรรม	ด้วยส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่	20.60%	
เติบโตจากสิ้นปี	2560	คิดเป็นอัตรา	3.7%	(AUM	
ณ	29	ธันวาคม	2560	รวม	1,374,870	ล้านบาท)	
กองทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์	มีการเติบโตมากที่สุด
ในกลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล	(Private	Fund)	โดย
มี	AUM	ณ	วันที่	30	มิ.ย.2561	สูงถึง	392,984	ล้าน
บาท	เติบโต	7.9%	จากสิ้นปี	2560	ท�าให้บริษัทมีส่วน
แบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น	44.4%	และยังครองอันดับ	1	
อย่างต่อเนื่องจากปี	2557
	 ส�าหรับธุรกิจกองทุนรวม	(Mutual	Fund)	
มี	AUM	ณ	วันที่	30	มิ.ย.	2561	อยู่ที่	920,422	
ล้านบาท	ซึ่งรวมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	
Infrastructure	Fund	มูลค่ารวม	144,219	ล้านบาท	
และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	20,126	ล้านบาท	
และธุรกิจกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(Provident	Fund)	
มี	AUM	ณ	วันที่	30	มิ.ย.2561	อยู่ที่	111,748	ล้าน
บาท	(ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)
	 ส�าหรับภาพรวมด้านการลงทุนทั้งในและต่าง
ประเทศช่วงที่เหลือของปีนี้	นายณรงค์ศักดิ์ให้ความ
เห็นว่า	การลงทุนในตลาดหุ้นยังลงทุนได้แม้ความ
ผันผวนยังสูง	โดยตลาดหุ้นพัฒนาแล้วได้รับอานิสงค์
จากการบริโภคภายในประเทศและการจ้างงานที่ขยาย
ตัวดีต่อเนื่อง	นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนเพิ่ม
เติมจากนโยบายการคลัง	โดยเฉพาะสหรัฐฯ	ที่รัฐบาล
ปรับลดภาษีทั้งภาษีบุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล	
การที่เศรษฐกิจขยายตัวดีก็จะส่งผลบวกต่อเนื่องถึงผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ขยายตัวดีกว่าคาดใน
ช่วง	2	ไตรมาสที่ผ่านมา
	 ส�าหรับตลาดหุ้นเกิดใหม่ยังมีความผันผวนสูง
และขาดปัจจัยสนับสนุน	ปัจจัยกดดันตลาดหุ้นเกิด
ใหม่ในปีนี้มาจากความกังวลจากการท�าสงครามการ
ค้าของสหรัฐฯ	กับจีน	และนโยบายการเงินตึงตัวมาก
ขึ้นของสหรัฐฯ		การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์	และ
การปรับขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเทศ

เศรษฐกิจหลักของโลก	ส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับลด
เป้าหมายการขยายตัวของผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียน	และเงินทุนเคลื่อนย้ายออกจากสินทรัพย์ใน
ภูมิภาคอย่างมาก	อย่างไรก็ตามปัจจัยกังวลทั้งในเรื่อง
นโยบายการเงินและสงครามการค้าได้ถูกสะท้อนเข้าไป
ในราคาหุ้นค่อนข้างมากแล้ว	จะเห็นได้จากแรงขายของ
นักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นเกิดใหม่กว่า	2	หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ	ในช่วง	3	เดือนที่ผ่านมา	ท�าให้มูลค่า
ของตลาดหุ้นเอเชียได้ปรับตัวลงมาต�่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระยะยาว	ซึ่งเป็นระดับที่น่าสนใจส�าหรับนักลงทุนระยะ
ยาว
	 ส่วนตลาดหุ้นไทยมองว่ายังมีโอกาสปรับตัว
ผันผวนในขาขึ้นต่อเนื่อง	โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังเติบโต
ต่อเนื่องหรือฟื้นตัวจากฐานต�่าในอดีตที่จะช่วยเสริมผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่จะได้ประโยชน์จาก
ปัจจัยเหล่านี้	อาทิ	การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน
ในอนาคต	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก
ทั้งอาหาร	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	และส่วนประกอบ
รถยนต์	การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยที่ฟื้นตัวดีจาก
ปีก่อน	รวมไปถึงการฟื้นตัวของราคาสินค้าเกษตรบาง
รายการที่ท�าให้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคฟื้นตัว	
ซึ่งคาดว่าส่งผลดีต่อแนวโน้มผลประกอบการของกลุ่ม
ธนาคารในท้ายที่สุด	
	 ขณะที่ตราสารหนี้ควรเน้นลงทุนระยะสั้น	
เนื่องจากผลตอบแทนตราสารหนี้โลกยังคงมีแนว
โน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางหลักๆ	ของโลก	มีแนวโน้มด�าเนินนโยบายตึงตัว
ต่อเนื่อง	เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัว
ขึ้น	ตามตลาดแรงงานที่ฟื้นตัว	และราคาพลังงานที่
ทรงตัวในระดับสูง	ทั้งนี้ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลโลกยังไม่น่าจูงใจเมื่อเทียบกับตราสาร
หนี้ไทยเนื่องจากมีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างสูง			
	 ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามในครึ่งปีหลัง	
ได้แก่	การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอลง	จาก
มาตรการภาษีการค้าระหว่างสหรัฐฯ	และประเทศคู่ค้า
โดยเฉพาะกับจีน	และอาจขยายวงกว้างไปสู่ประเทศ
คู่ค้าอื่น		ๆ	เช่น	ยุโรป	และแนวโน้มการจ้างงานที่
ตึงตัวขึ้น	รวมทั้งต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจะส่งผล
ให้อัตราการท�าก�าไรของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้ม
ชะลอลง	ขณะที่สภาพคล่องในตลาดเงินโลกมีแนว
โน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง	จากการลดงบดุล
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ	(Fed)	การชะลอวงเงิน	QE	
ของธนาคารกลางยุโรป	จะส่งผลให้ตลาดหุ้นมีความ
ผันผวนเพิ่มขึ้นและผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง
เปรียบเทียบกับช่วงที่สภาพคล่องทางการเงินทรงตัว
ในระดับสูง

23 www.HoonInside.com 22  August  2018







	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ขอกระซิบหุ้นไทย	เล่นยาก+ท่ายากสุดๆ	ยิ่งทุนนอก	

ถล่มขายออกมาอย่างนี้	มันเป็นอะไรที่คล�าทิศทางหุ้นไม่ถูก	หลายคน	ก็คงเป็น

เหมือนแม่มดน้อย	เอาเถอะ	เมื่ออยู่บนสังเวียนหน้าจอหุ้นแล้ว	ก็ต้องสู้	ฟาดฟัน

ในเกมหุ้นและอยู่ให้ได้	นาทีแห่งเกมหุ้น	ตอนนี้ขึ้นอยู่กันอ�านาจเงินตรา	วิ่งขึ้น	

วิ่งลง	หุหุ

	 วานนี้	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,694.63จุด	ลดลง	6.79	จุด	หรือ	0.40%	

มูลค่าการซื้อขาย	50,740.06	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	1,656.40	

ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	385.30	ล้านบาท	นักลงทุนต่าง

ประเทศขายสุทธิ	3,604.54	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	2,333.44		

ล้านบาท

	 ราคาหุ้น	CPN	ลบ	GLAND	บวก	หลังทั้งสองออกมา	ชี้แจงข่าว	CP

Nอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมท�าค�าเสนอซื้อหุ้นทั้งจ�านวน	(Tender	Offer)	

GLAND	...CPN	ขอเรียนว่าบริษัทฯศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนในโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ต่าง	ๆ	อยู่เสมอ	ซึ่งในปัจจุบัน	ยังไม่มีข้อสรุปใด	ๆ	รวมถึงราย

ละเอียดราคาและเงื่อนไขต่าง	ๆ	ในขณะนี้	หากมีความชัดเจน	บริษัทฯจะแจ้ง

สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

	 GLAND	แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า	บริษัทฯ	ไม่ได้รับทราบว่า	มีการตกลงซื้อ

ขายหุ้นของบริษัทฯ	ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและกลุ่ม	CPN

	 วันนี้ต้องมาเกาะติดเกมหุ้น	GLAND	ว่า	ฮอต	ร้อน	หรือหนาว	หรือเย็น		

ชวนให้ติดตามความเคลื่อนไหว

	 GRAND	วิ่งแรงทะลุบาท	เกินบาท	ส่งผลให้เส้นชะตาชีวิต	วาสนา

เปลี่ยนแปลง	อ้าว	ใครอยาก	โหนกระแส	รอบนี้	ก็ไม่ผิดกติกา	แต่ประการใดค่ะ

 RML	แจง	KPNL	ไม่ได้เข้าแบคดอร์	ยันเป็นการร่วมมือทางธุรกิจ	ปรับเพิ่ม

เป้ารายได้ปีนี้เป็น	5	พันลบ.	จากเดิม	

3	พันลบ.	หลังรับ	Backlog	โครงการ	

Diplomat	เผยอยู่ระหว่างก่อสร้าง

อาคารส�านักงาน	ย่านเพลินจิต	มูลค่า	

6-7	พันลบ.	คาดเริ่มก่อสร้างปี61	แล้ว

เสร็จปี	65	มั่นใจครึ่งปีหลังพลิกมีก�าไร	

ตั้งเป้ารายได้แตะ	1	หมื่นลบ.	ในปี	65	

จากการพัฒนาโครงการใหม่เพิ่ม	ปรับ

สัดส่วนรายได้จากการขาย	70%	และการเช่า	30%

 ก.ล.ต.	ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท	โพลาริส	แคปปิตัล	จ�ากัด	(มหาชน)	

(POLAR)	ไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่	26	

สิงหาคม	2561	ตามที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามมาตรา	100	แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535

	 เป็นห่วงเป็นใยลูกบ้านอยู่เสมอ	ส�าหรับ	บริษัท ออริจิ้น พร็อพ
เพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)	เพราะล่าสุดได้ร่วมกับสมาชิก	Origin	Family	

และโรงพยาบาลไทยนครินทร์	จัดกิจกรรม	“Hands	of	Hero	:	เพราะสองมือของ

คุณมีค่ามากกว่าที่คุณคิด”	เวิร์คช็อปขั้นตอนกระบวนการให้การกู้ชีพเบื้องต้น	

(CPR)	เพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่าง

ทันท่วงที	พร้อมยังบริการตรวจวัดความดันโลหิตและมวลกระดูก	ให้ค�าแนะน�า

การดูแลตัวเองผ่านการรับประทานอาหาร	การบริหารร่างกายที่ถูกต้อง	จากทั้ง

นักโภชนาการและนักกายภาพบ�าบัดอีกด้วย	เป็นลูกบ้านที่นี่	ทั้งปลอดภัยและ

สุขภาพดีกันถ้วนหน้าจริงๆ

 SKY	ร่วมทุน	สุขสวัสดิ์โฮลดิ้ง-วี.เจ.	ตั้ง	"แอสโตร	โซลูชั่นส์"	ให้บริการ

ทางการตลาด	ที่ปรึกษา	บริหารจัดการข้อมูลฯ	-บริการ	Call	Center	งานนี้เอี่ยว

ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	30%	และต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ	ขยายโอกาสธุรกิจ	

และส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วม

ท่ายาก 

บล.ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	:	TMB	มีโอกาสปรับลดคาดการณ์

บล.ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	:	U	(Not	Rated)	คาดจะดีขึ้นในช่วง	2H61	

บล.ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	:WORK	แนะน�า	Fully	Valued	(เดิม	ถือ)	ราคาพื้นฐาน	36	บาท	(เดิม	46	บาท)

บล.ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	:	TOP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	96.50	บาท	
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CPF	รุกµÅาด	E-	Commerce	¾ัฒนารÐººสัèงซื้อËมูออนไÅน์áก่คู่คéา	1.
	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือซีพีเอฟ	พัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายเนื้อหมู	ชิ้นส่วนหมู	และผลิตภัณฑ์แปรรูป	ด้วยระบบการ

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์	CP	SMART	ORDER	and	PAYMENT	หรือ	CP	SMART	OP	เพิ่มความสะดวกแก่เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชนและคู่ค้า	พร้อมพัฒนา

แอพพลิเคชั่นให้ลูกค้าทั่วไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์	คาดเริ่มใช้ได้ภายในสิ้นปี	2561	

	 นายสมพร	เจิมพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร	ซีพีเอฟ	เปิดเผยว่า	บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาด	E-Commerce	ของประเทศไทย	ที่

เติบโตเฉลี่ยปีละมากกว่า	13%	จึงพัฒนา	application	CP	SMART	OP	ซึ่งเป็น	Website	application	ส�าหรับบริการคู่ค้าทั้งเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน	(CP	

PORK	SHOP)	รวมถึงกลุ่ม	HORECA	ผู้จ�าหน่ายในตลาดสด	และร้านอาหารอิสระ	ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สุกรจากบริษัทได้โดยตรง	สามารถสั่งสินค้า

ได้ทุกที่ทุกเวลา	ท�าให้เกิดความสะดวกในการสั่งสินค้า	ทั้งยังตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อย้อนหลัง	และประวัติการช�าระเงินได้โดยตรงกับบริษัท	

ปัจจุบันการให้บริการคู่ค้าของซีพีเอฟในการสั่งซื้อสินค้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ของบริษัท	ท�าได้ง่าย	รวดเร็ว	และตรวจสอบค�าสั่งซื้อได้ตลอดเวลา	ขณะนี้

มีคู่ค้าอยู่ในระบบสั่งซื้อออนไลน์นี้ร่วม	4,000	ราย	

	 “บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการสั่งซื้อออนไลน์	CP	SMART	ORDER	เป็นแอพพลิเคชั่น	เพื่อต่อยอดความส�าเร็จของเถ้าแก่เล็ก	CP	PORK	

SHOP	ให้ลูกค้าทั่วไปสามารถสั่งซื้อสินค้าหมูสด	สะอาด	ปลอดภัย	และผลิตภัณฑ์ซีพีจากเถ้าแก่เล็กได้โดยตรง	ซึ่งจะท�าให้ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์หมูปลอดภัยได้มากขึ้น	และช่วยเพิ่มความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก	คาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในปี	2561	นี้”	นายสมพร	กล่าว./

ฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท	ทรีซิกตี้ไฟว์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TSF	เปิดเผยว่า	หลังจากที่บริษัทฯ	ได้รับสิทธิ์เป็นผู้บริหารการขยายสื่อโฆษณาในสถานี

บริการน�้ามันของ	ปทต.	(PTT	Life		Station	Media)	กว่า	300	แห่ง	และมีแผนที่จะพัฒนาสื่อในปั้มเพิ่มถึง	500	แห่งทั่วประเทศ	ส่งผลให้สินค้า

อุปโภคและบริโภคให้ความสนใจป้ายโฆษณาดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก	ทั้งนี้เพราะ	TSF	มีประสบการณ์ในการบริหารสื่อโฆษณานอกบ้าน	และมีเครือ

ข่ายลูกค้าทั้งเอเจนซี่และองค์กรต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ที่ให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อโฆษณานอกบ้าน	(OUT	OF	HOME)	โดย

เฉพาะองค์กรและธุรกิจที่ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการต่าง	ๆ	ในปั้ม	ปตท.	ซึ่งใช้บริการไม่ต�่ากว่าเดือนละ	50	ล้านคน	เช่น	สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กับยานยนต์		ธุรกิจประกันภัย	กลุ่มสื่อสาร	ธนาคาร	และหน่วยงานราชการฯลฯ	

	 เนื่องจากป้ายโฆษณา	PTT	Life		Station	Media		ได้ถูกออกแบบให้สวยงามและโดดเด่น	รวมทั้งตั้งอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัด	และมีให้

ลูกค้าเลือก	2	ประเภท	คือ	ป้ายโฆษณาประเภท	MUPI	ที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการสถานีน�้ามันมองเห็นในบริเวณที่จอดรถ	และป้ายโฆษณาประเภท	MINI	

BILLBOARD	ที่ตั้งอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นแบรนด์สินค้าได้ชัดเจน	เพราะตั้งอยู่บริเวณทางเข้าและทางออกของปั้ม	ปทต.	นอกจากนี้แล้วยังมีป้าย

ที่ตั้งอยู่บริเวณจุดหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น	อีเลฟเว่น	ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนใช้บริการจ�านวนมาก		ทั้งนี้	ปัจจัยส�าคัญที่ป้ายโฆษณาดังกล่าวได้รับ

ความสนใจสูงเพราะจุดแข็งของสถานีบริการน�้ามัน	ปตท.	ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างครบครัน	จะช่วยขับเคลื่อนให้การสื่อสาร

แบรนด์ของสินค้าและบริการต่าง	ๆ	เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

	 อย่างไรก็ตาม	พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในสถานีน�้ามัน	ปตท.นั้น	ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้	ร้อยละ	85	จับ

จ่ายในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอิเลฟเว่น	ร้อยละ	78	ใช้บริการห้องน�้า	ร้อยละ	45	เติมน�้ามัน	ร้อยละ	33	จอดพักรถ	ร้อยละ	24	ดื่มกาแฟ	ร้อยละ	17	รับ

ประทานหาอาหาร	ร้อยละ	9	กดเงินจากตู้	ATM		นอกจากนี้แล้วยังพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาท�ากิจกรรมในสถานีบริการน�้ามันดังนี้	ร้อยละ	65%	

ใช้เวลานานถึง	10-30	นาทีในการใช้บริการ	โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าของกิจการมีถึง	40%		พนักงานบริษัทจ�านวน	18%			ข้าราชการ13%		นอกนั้นจะ

เป็นกลุ่มที่มีอาชีพอิสระ	18%	และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจ�านวน	11	%		โดยแบ่งเป็นชาย	52.1%และเป็นหญิง	47.9%

TSF	à¼ยÅูกคéาจ่อคิวจองปéายâฆษณาปั ้ม	ปµ·.	ย�้าàป็นสืèอ·Õè àข éาถึง
กÅุ ่มàปéาËมายàดือนÅÐ	50	Åéานคน2.
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TICON	à¼ยº.ร่วม·ุน	จัสâค(ปรÐà·ศไ·ย)ควักàงิน	82.47	Åº.

ซื้อËุéนจัสâค(ถนนวิ·ยุ)	-	จัสâค(ถนนสาธร)º.ย่อยJustGroup3.
	 นางสาวลลิตพันธ์	พิริยะพันธุ์	เลขานุการบริษัท	บริษัท	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	TICON		หรือ	บริษัทฯ		เปิดเผยว่า	

บริษัทฯ	ได้เข้าลงทุนของ	บริษัท	จัสโค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท	กับ	บริษัท	จัสโค	(บางกอก)	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยว

โยงกันของบริษัท	โดย	บริษัท	จัสโค	(บางกอก)	จ�ากัด	เป็นบริษัทย่อยของ	JustGroup	โดย	JustGroup	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัท	(Frasers	Property	Limited	(“Frasers	Property”))	ทั้งนี้	บริษัท	จัสโค	(ประเทศไทย)	จ�ากัดได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของ	บริษัท	จัส

โค	(ถนนวิทยุ)	จ�ากัด	(ซึ่งประกอบธุรกิจ	co-office	space	/	co-working	space)	และ	บริษัท	จัสโค	(ถนนสาทร)	จ�ากัด	(ซึ่งประกอบธุรกิจ	co-office	

space	/	co-working	space)	จาก	บริษัท	จัสโค	(บางกอก)	จ�ากัด	เพื่อท�าให้บริษัทมีโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดดในธุรกิจให้เช่า	co-office	

space	/	co-working	space	และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท	โดยมีราคาซื้อขาย	เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	82,477,100	บาท	และการซื้อขายหุ้น

เสร็จสิ้นภายในวันที่	20	สิงหาคม	2561	บริษัทจึงได้มีหนังสือแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้

	 	อนึ่ง	บริษัท	จัสโค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5//2561	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	11	

พฤษภาคม	2561	ซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับ	JustGroup	ผ่านบริษัท	จัสโค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	ทั้งนี้	มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ก�าหนดมูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวโยงกัน		ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ	บริษัท	จัสโค	(ถนนวิทยุ)	จ�ากัด	

และ	บริษัท	จัสโค	(ถนนสาทร)	จ�ากัด	มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ	0.3	ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท	(มูลค่าสินทรัพย์ที่มี

ตัวตนสุทธิของบริษัท	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2561	เท่ากับ	25,032	ล้านบาท)	โดยค�านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท	ณ	วันที่	30	

มิถุนายน	2561	และเมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นซึ่งเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรายเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดัง

กล่าวในช่วงระหว่าง	6	เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงท�ารายการนี้	ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ	0.8	ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ของบริษัท	ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ	3	ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน		โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและ

เงื่อนไขในการช�าระ	บริษัท	จัสโค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และ	บริษัท	จัสโค	(บางกอก)	จ�ากัด	ได้ตกลงก�าหนดราคาซื้อขายหุ้นของบริษัท	จัสโค	(ถนน

วิทยุ)	จ�ากัด	และ	บริษัท	จัสโค	(ถนนสาทร)	จ�ากัด	เป็นเงินสดจ�านวนทั้งสิ้น	82,477,100	บาท

	 					ส�าหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นของบริษัท	จัสโค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ตามสัดส่วนการถือหุ้น

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		(ก.ล.ต.)	ได้รับแบบรายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	กู๊ดเยียร์	(ประเทศไทย)

(listed)โดย	อเบอร์ดีน	แอสเส็ท	แมนเนจเม้นท์	เอเชีย	ลิมิเต็ดซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	16/08/2561จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	

-0.0838%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	4.9202%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ	

อàºอร์ดÕน	áอสàส็·	áมนàนจàมéน·์	àอàªÕย	Åิมิàµ็ด	
ขายËุéน	GYT	ออก	0.0838%	คงàËÅือ	4.9202%

4.
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Ms.	Zhang	Peidong	Economic	and	Commercial	Counsellor,	

Embassy	of	the	People’s	Republic	of	China	in	the	Kingdom	of	

Thailand	ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ	Mr.Liu	Xueliang	General	Manager,	

Asia-Pacific	Autosales	Division,	BYD	Auto	Co.,Ltd	,ดร.อมร	มีมะ

โน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เอเจ	แอดวานซ์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	AJA	และนายอภิชาติ	ลีนุตพงษ์	กรรมการบริหาร	บริษัท	

ไรเซน	เอนเนอร์จี	จ�ากัด	(บริษัทในเครือ	AJA)	ภายหลังพิธีส่งมอบรถยนต์

ไฟฟ้า	100%	แบรนด์	BYD	e6	จ�านวน	101	คัน	ในโครงการแท็กซี่	วีไอพี	

ของกรมขนส่งทางบก		ภายใต้การยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทย	และการให้

บริการที่เหนือกว่าด้วยการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า	100%	เมื่อเร็วๆนี้

คุณยุวดี	เอี่ยมสนธิทรัพย์	(ล�าดับที่	3	จากขวา)	รักษาการรองประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร	บริษัท	ซีลิค	คอร์พ	จ�ากัด	(มหาชน)	SELIC	ให้การต้อนรับ

คณะจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า	(www.thaivi.org)	ในกิจกรรมเยี่ยม

ชมกิจการของบริษัทฯ	โดยการให้ข้อมูลในครั้งนี้มีการบรรยายให้เข้าใจถึง

ธุรกิจ	แนวคิด	และเป้าหมายของบริษัทฯ	พร้อมกันนี้	ยังแนะน�าและพาชม

กิจการของบริษัท	ณ	โรงงาน	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	หนองแขม	

กทม.	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้

AJA	ส่งมอบ	TAXI	VIP	รถยนต์ไฟฟ้า	100%	
จ�านวน	101	คันแรกไทย

ซีลิค	(SELIC)	เปิดบ้านต้อนรับ	สมาคม	THAI	VI	

เยี่ยมชมกิจการ

1.
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นายสุทธิรักษ์	พาทรัพย์มา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุง

ไทย	และนายกมลวิศว์	แก้วแฝก	ผู้อ�านวยการ	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	

(อ.ต.ก.)	เปิดบริการรับช�าระค่าเช่าแผงค้าในตลาด	อ.ต.ก.	ซึ่งมีจ�านวนกว่า	

1,000	ร้านค้า	ด้วย	Krungthai	QR	Code	ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตุง	พลัส	

นอกจากนี้ร้านค้าในตลาด	อ.ต.ก.	ยังรับช�าระค่าสินค้าด้วย	QR	Code	ทั้งนี้	

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย	ลดต้นทุนการบริหารจัดการ

เงินสด	และก้าวสู่การเป็นตลาด	อ.ต.ก.	ยุค	4.0

คุณออมสิน	ศิริ	ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร	บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	

(EA)	รับเกียรติบัตรการเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ด�าเนินงาน

ตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ซึ่งกลุ่ม	EA	ได้รับถึง	2	ใบ	กล่าว

คือ	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	จ.พิษณุโลก	และโรงงานผลิตและจ�า

หน่ายไบโอดีเซลและกลีเซอรีน	จ.ปราจีนบุรี		ในโครงการธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อม	จัดขึ้นโดย	กระทรวงอุตสาหกรรม	และท�าพิธีมองเกียรติบัติ

ภายในงาน	Thailand	Industry	Expo	2018	“เปลี่ยนเพื่อปรับ...ยกระดับ

อุตสาหกรรมไทย”	ณ	อาคารชาเลนเจอร์	3	ศูนย์แสดงสินค้า	และการ

ประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	เมื่อเร็วๆ	นี้

กรุงไทยบริการรับช�าระค่าเช่าแผงในตลาด	อ.ต.ก.	
ผ่าน	QR	Code

EA	คว้ารางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

3.
4.

32 www.HoonInside.com 22  August  2018





สรุปมูÅค่าการซื้อขาย
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